



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 6 กันยายน 2562

เรื่อง	สื่อ
1. สศก.จับมือธ.ก.ส.เชื่อมโยงข้อมูล ช่วยเกษตรกรรอบรู้เศรษฐกิจ-ไอที	แนวหน้า
2. ภาพข่าว: การเสนอผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตรประจำปี 2562	ข่าวสด
3. คอลัมน์: ในประเทศ: แล้งไป-พายุฝนมา 'หนึ่' ท่วมคร้วเรื่อน สก.แย้	มติชนสุดสัปดาห์
4. สุราษฎร์ธานียกระดับคุณภาพปาล์มน้ำมัน มอบเกียรติบัตรโรงงาน....	มติชน
5. 'อีทีชัวร์'ขอโทษ'ที่อป'ปมปุด600ล.	มติชน
6. เกษตรเสริมเขี้ยวเล็บตลาดส่งออกสินค้าเกษตรไปสหรัฐฯ	สยามรัฐ
7. "ORTORKOR SMART EXPO 2019" ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ (อ.ต.ก. Fair)	ไทยโพสต์
8. ภาพข่าว: เกษตรอัจฉริยะ	แนวหน้า
9. คอลัมน์: อาเซียนเวย์: อินโดฯลดปริมาณไข่พุงราคาเนื้อไก่	กรุงเทพธุรกิจ
10. เหนือฝนซา-ผืนน้ำยมเข้าทุ่งสุ้แล้ง 'บางระกำโมเดล'	คมชัดลึก



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : สศก.จับมือธ.ก.ส.เชื่อมโยงข้อมูล ช่วยเกษตรกรรอบรู้เศรษฐกิจ-ไอที

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 14011 หน้า : 8 (ล่าง)

สศก.จับมือธ.ก.ส.เชื่อมโยงข้อมูล ช่วยเกษตรกรรอบรู้เศรษฐกิจ-ไอที

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการ **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** เปิดเผยถึงความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ระหว่าง สศก.และ ธ.ก.ส. ครั้งนี้ เพื่อผลักดันความร่วมมือทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลด้านการติดตามประเมินผล การประมาณการ GDP ภาคเกษตร และการสำรวจข้อมูลโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลอื่น และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางการเกษตรและการบริการแก่เกษตรกรและประชาชน ปัจจุบันเกษตรกรมีแนวโน้มอายุสูงขึ้นเนื่องจากคนรุ่นใหม่สนใจกิจกรรมทางการเกษตรน้อยลง การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ จึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญของเกษตรกรสูงวัยเพื่อทดแทนแรงงานภาคการเกษตรในอนาคต ซึ่ง สศก. มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงให้ผู้ใช้

อาชีพเกษตรกร โดยนำความรู้ด้านวิชาการ ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการ และยกระดับชีวิตของเกษตรกร นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทยในเวทีสากล ขณะที่ ธ.ก.ส.ให้ความสำคัญกับการนำผลการวิจัยและข้อมูลสารสนเทศมาเป็นแนวทางดำเนินงานเช่นกัน รวมทั้งสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ภายใต้หลักการ “วิจัยนำการพัฒนา” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

การลงนามร่วมกันครั้งนี้ มีส่วนสำคัญให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ตลอดจนชุมชน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรปรับตัว และเพิ่มโอกาสแข่งขันการผลิต และการตลาดสินค้าเกษตร ในส่วนขอรับการให้บริการข้อมูล เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ขอรับข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรจาก สศก. ได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร โทร. 0-2561-2870 และขอรับข้อมูลการให้บริการจาก ธ.ก.ส. ได้ที่ Call Center 0-2555-0555 และศูนย์บริการลูกค้า 1593



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562

จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด

ฉบับที่ : 10509 หน้า : 4 (ล่างขวา)

หัวข้อข่าว : ภาพข่าว: การเสนอผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตรประจำปี 2562

การเสนอผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปี 2562 - นางสาวจริยา สุทธิไชยา
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “การเสนอ
ผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปี
2562” ณ ห้องแมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชัน กรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอและเผยแพร่
ผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมทั้ง
รับฟังข้อคิดเห็นนำมาพัฒนาผลงานวิชาการ
ให้ดียิ่งขึ้น





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ มติชนสุดสัปดาห์
หัวข้อข่าว : คอลัมน์: ในประเทศ: แล้งไป-พายุฝนมา 'หนี้' ท่วมครัวเรือน ศก.แย้-การเมืองยุ่ง 'เรือเหล็ก' เครื่องสะดุด

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562
ฉบับที่ : 2058 หน้า : 12 (เต็มหน้า)

ในประเทศ

แล้งไป-พายุฝนมา 'หนี้' ท่วมครัวเรือน ศก.แย้-การเมืองยุ่ง 'เรือเหล็ก' เครื่องสะดุด



ปประเทศไทยเคราะห์ซ้ำกรรมชดจากสถานการณ์ภัยธรรมชาติ เกษตรกรรายได้ยังไม่ฟื้นตัวจากภัยแล้งฝน ทั้งช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม เรียกสวนไร่นาเสียหายจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อมูลค่าสูญเสียทางเศรษฐกิจนับหมื่นล้านบาท

เข้าสู่เดือนกันยายน สถานการณ์ภัยพิบัติกลับหน้ามือเป็นหลังมือ ลับดาที่เดียวพายุก่อตัวซัดกระหน่ำ 2 ลูกติด เริ่มจากดีเปรสชัน "โพดุล" ตามด้วยไซร่อน "คาจิกิ" ก่อเกิดเป็นอุทกภัยครั้งใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ 26 จังหวัดทุกภาคทั่วประเทศ

กระทบประชาชนกว่า 60,000 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก นาข้าวเสียหายกว่า 600,000 ไร่ พืชไร่ พืชสวนและอื่นๆ กว่า 45,000 ไร่ ประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บ่อปลา บ่อกุ้ง เสียหายเกือบ 7,000 บ่อ ดันเปculสัตว์ โค กระบือ สุกร แพะมากกว่า 54,000 ตัว และสัตว์ปีกอีกกว่า 620,000 ตัว

ไม่รวมทรัพย์สิน บ้านเรือน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล สถานะราชการ ถนน สะพาน เสาไฟฟ้า ฯลฯ ได้รับความเสียหายจำนวนมาก และความสูญเสียที่ประเมินเป็นราคาไม่ได้

จากการเปิดเผยมองกระทบกันและบรรเทา

สาธารณสุข
มีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยครั้งนี้อย่างน้อย
14 ราย

พลพวงจากภัยแล้งและน้ำท่วม ถึงจะเกิดขึ้นในช่วง 2-3 เดือนแต่ก็ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจประเทศโดยรวม จากเดิมได้รับแรงหนุนจากสงครามการค้าจีน-สหรัฐอยู่แล้วให้ทรุดต่ำลงไปอีก

เบื้องต้น**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** ปรับประมาณการทั้งปีของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร หรือจีดีพีภาคเกษตร เหลือร้อยละ 2-2.3 จากเดิมเมื่อต้นปีประมาณการไว้ที่ร้อยละ 3.0-3.5 และเติบโตน้อยกว่าปีก่อนที่ร้อยละ 4.6

จากสถานการณ์ภัยแล้งและน้ำท่วมในภาคเหนือและภาคอีสานจากพายุโพดุล ส่งผลให้พื้นที่การเกษตรเสียหายจำนวนมาก แม้จะยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้ชัดเจนเนื่องจากต้องรอให้น้ำลด และให้พายุคาจิกิหมดฤทธิ์ไปก่อน

แต่เบื้องต้นพบว่าได้สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวไม่หลายจังหวัดภาคอีสาน ทำให้ผลผลิตลดลง บวกกับก่อนหน้านี้ที่ประสบปัญหาภัยแล้งเสียหายหลายแสนไร่

ผลที่ตามมา ข้าวเพื่อการบริโภคไม่ขาดแคลน แต่ข้าวเพื่อการส่งออกอาจมีปริมาณลดลงและราคาสูงขึ้น

"พายุทั้งสองลูกส่งผลให้น้ำท่วมข้าวเหนียวและหอมมะลิได้รับความเสียหาย ไม่สามารถซ่อมหรือปลูกทดแทนได้ นอกจากนี้ ยังมีพืชไร่ที่เสียหายอีก คือ มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอ้อยโรงงาน ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อมูลชัดเจนในเดือนตุลาคมนี้"

น.ส.จริญญา สุทธิไชยา เลขาธิการ สศก.

ระบุ

ชวงประเทศประสบปัญหาภัยแล้งเดือนสิงหาคม

รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ ร.มว.กล้าใหม่ ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ดัดลีนใจออกมาตรรกการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ วงเงินกว่า 300,000 ล้านบาท หวังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

ถึงตอนนั้นทำท่าจะละลายหายไปกับสายน้ำเงินเต็มบัตรคอนเงิน 2 เดือน เดือนละ 500 บาท รวม 1,000 บาท นอกจากเสียวิจารณ์ว่า



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ มติชนสุดสัปดาห์
หัวข้อข่าว : คอลัมน์: ในประเทศ: แล้งไป-พายุฝนมา 'หนี' ท่วมคร้วเรือน ศก.แย-การเมืองยุ่ง 'เรือเหล็ก'...

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562
ฉบับที่ : 2058 หน้า : 12 (เต็มหน้า)

เป็นนโยบาย "ประชานิยม" ชนิดต้นตำรับยังคงซิดซ้าย ยังถูกมองไม่ต่างจากการจ่ายยาพิษให้ต้มแม่กระทาย

การแจกเงิน 1,000 บาทจูงใจท่องเที่ยวจังหวัดเมืองรอง ผิดจังหวะเวลาจนปล้ำประโยชน์ เพราะในปัจจุบันเศรษฐกิจไม่ดี ประชาชนส่วนใหญ่ขาดรายได้เลี้ยงชีพที่มีนังง ไม่มีอารมณ์ออกไปท่องเที่ยว

มาตรการบรรเทาค่าครองชีพเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งปี 2562 ไม่ว่าจะการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ขยายเวลาชำระหนี้ และสนับสนุนต้นทุนการผลิต แต่ภัยธรรมชาติพิลึกผันรวดเร็วเกินกว่าจะรับมือได้ทัน

เกษตรกรเพิ่งเป็นหนี้กู้ยืมเงินเพาะปลูกก็ต้องมาเจอกับภัยแล้ง ผ่านลูกท้อภัยครั้งนี้อาจต้องกู้หนักกว่าเดิม

ขณะที่รัฐบาลมีความจำเป็นต้องรักษาฐานะและคะแนนเสียง ด้วยการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะเกษตรกรอีกรอบตามตัวเลขเดิมกระทรวงการคลังชดเชยให้ข้าวไร่ละ 1,113 บาท/ไร่ พืชไร่ 1,148 บาท/ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 1,690 บาท/ไร่ ชดเชยรายละไม่เกิน 30 ไร่ กรณีพืชที่เพาะปลูกถูกดิน หินทราย ไม้ โคลนทับให้ช่วยเหลือ 7,000 บาท ไม้เกิน 5 ไร่/ราย

"ตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขล้าสมัย ควรพิจารณาปรับเพิ่มขึ้นให้เกษตรกร" ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งน่าจะหมายถึงงบประมาณจำนวนไม่น้อย **น้ำท่วม-ภัยแล้ง ยังเป็นปัจจัยเสริมส่งผลให้สถานการณ์ "หนีครัวเรือน" ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ามีความน่าเป็นห่วงมากขึ้น**

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยถึงสถานการณ์หนีครัวเรือนของไทยในไตรมาสแรกปี 2562 พบว่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางปี 2560

ปัจจุบันมีมูลค่ารวมถึง 12.97 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.7 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือจีดีพี เข้าใกล้ภาวะวิกฤตที่ร้อยละ 80 ถึงจุดที่

สภาพัฒน์มองว่า เป็นสถานการณ์น่ากังวลเพราะเป็นการเพิ่มขึ้นในช่วงเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว

โดยปัจจุบันตัวเลขหนีครัวเรือนของไทยติดอยู่ในอันดับ 11 จาก 74 ประเทศทั่วโลก เป็นอันดับ 2 ของเอเชียรองจากเกาหลีใต้

กรณีนี้ก็ตาม ตัวเลขที่สภาพัฒน์เปิดเผยเป็นตัวเลขในไตรมาสแรกปีนั้นเท่านั้น คือช่วงมกราคม-มีนาคม จึงต้องรอดูผลสำรวจไตรมาสสองและสาม

โดยเฉพาะไตรมาสสาม กรกฎาคม-กันยายน ที่ประชาชนจำนวนมากต้องเจอกับภัยแล้งและน้ำท่วม โดยเฉพาะผู้อยู่ในภาคการเกษตร 12 ล้านคน ทั้งช่วงนี้ไปจะมีหนี้สินพอกพูนขึ้นอีกหรือไม่

ทั้งนี้ มีการตั้งข้อสังเกตช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา ปรากฏข่าวคนฆ่าตัวตายเพราะพิษเศรษฐกิจหลายราย มีทั้งฆ่าตัวตายคนเดียว มีทั้งฆ่าตัวตายแบบยกครัว สาเหตุเพราะธุรกิจที่ทำอยู่ต้องประสบการขาดทุน ทมดลันหนทางหาเงินมาชำระหนี้ไม่ไว้ในระบบหรือนอกระบบ

ขณะที่รัฐบาลความหวังสุดท้ายของประชาชนกลับไม่จับ ivotปัญหา เนื่องจากต้องแบกน้ำหนักหลายเรื่องพร้อมกันที่ปัญหาเศรษฐกิจและการเมือง

โดยเฉพาะกรณีถวายสัตย์ไม่ครบ ที่เป็นเหมือนชนกั๊กหลัง

กว่าที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมจะนำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่น้ำท่วม จ.พิษณุโลก และสุโขทัย

เยี่ยมเยียนประชาชนผู้ประสบทุกข์ภัยก็เข้าสู่ช่วงปลายพายุคาจิกิ ทั้งยังถูกคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย โจมตีเดินลุยน้ำป่าตมหน้าไปก่อนที่ จ.ร้อยเอ็ด

ก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์ นายกาฯ และรัฐบาลมัวกังวลอยู่กับการแก้เกมการเมืองเรื่องถวายสัตย์ไม่ครบ จนไม่มีเวลาเหลือให้กับการแก้ไขปัญหาปากท้อง ความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชนอย่างจริงจัง

ต้องรอดูจากที่รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบใหม่ภายในสิ้นปี จะมีคนจน

เพิ่มขึ้นหรือลดลง จากปัจจุบันที่มีผู้ถือบัตรคนจนจำนวน 14.5 ล้านใบ

มีความพยายามก่อกระแสกดดันฝ่ายค้านให้รามือจากกรณีถวายสัตย์ อ้างว่าเพื่อเป็นการเปิดทางรัฐบาลเดินหน้าบริหารประเทศ ทำงานแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องประชาชนได้เต็มที่ ฝ่ายค้านไม่ควรสกัดขัดขวาง

แต่ก็ถูกสวนในมุมกลับ ฝ่ายค้านเปิดโอกาสให้รัฐบาลทางแก้ไขเรื่องนี้อย่างนานนับเดือน แต่เป็นรัฐบาลเองที่เลี้ยวลด เลี่ยงไปเรื่อยๆ จัดการกับปัญหาแบบผิดวิธี จนกลายเป็นเข้าทำนองสิงแก่แท้ ยิ่งแก้ยิ่งยุ่ง

สะตูดั่งการเมือง สะตูดั่งเศรษฐกิจ สองปัญหาใหญ่ที่แยกจากกันไม่ออก เจอพายุโพดุล-คาจิกิถล่มซ้ำติดกัน 2 ลูกซ้อน เรือเหล็กปริมาณจำเป็นต้องเลือกทิ้งประชาชนไว้ข้างหลัง ถ้าย่น้ำท่วมเอาตัวเองรอดก่อนชั่วคราว

ตั้งหลักได้เมื่อไหร่ลอยว่ากันอีกที ●



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : สุราษฎร์ธานียกระดับคุณภาพปาล์มน้ำมัน มอบเกียรติบัตรโรงงานสกัดที่ได้คุณภาพ

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 15153 หน้า : 4 (ล่างซ้าย)

สุราษฎร์ธานียกระดับคุณภาพปาล์มน้ำมัน มอบเกียรติบัตรโรงงานสกัดที่ได้คุณภาพ

นายชาณุชัย ศศิธร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จังหวัด

สุราษฎร์ธานี (สศท.8) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้เกษตรกรสวนยาง และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม พัฒนาการผลิตและซื้อขายปาล์มน้ำมันคุณภาพ เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรจากการจำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพสูงขึ้นและเป็นธรรม โดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562



โดยได้มีการจัดประกวดโรงงานการพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงงานที่เข้าประกวดจะต้องพัฒนาคุณภาพสกัดน้ำมันปาล์มดิบให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ อัตราน้ำมัน 18% ขึ้นไป (ปาล์มน้ำมัน 100 กก. สามารถสกัดน้ำมันปาล์มดิบ หรือ CPO ได้ 18 กก.) ซึ่งทางคณะกรรมการโครงการฯ ได้ประเมินโรงงานที่สมัครเข้าร่วมประกวด จำนวน 20 โรงงาน ในช่วงเดือน ธ.ค. 61- ม.ค. 62 พบว่า มีโรงงานที่สกัดน้ำมันปาล์มดิบได้อัตรา 18 - 18.99% จำนวน 16 ราย และโรงงานที่สกัดน้ำมันปาล์มดิบได้อัตรา 19% จำนวน 2 ราย นอกจากนี้ ได้มีการติดตามผลต่อเนื่อง พบว่า มีโรงงานสกัดที่พัฒนาการผลิตน้ำมันปาล์มดิบให้คุณภาพอย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลา 6 เดือน (ม.ค. - มิ.ย. 62) สามารถสกัดน้ำมันปาล์มดิบได้อัตรา 18% จำนวน 2 ราย และโรงสกัดที่สามารถผลิตน้ำมันปาล์มดิบได้ในอัตรา 19% จำนวน 4 ราย

ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้ประกอบการโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันที่เข้าประกวด โดยมีนายธีระ ยอนันต์เสวีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตร ซึ่งการจัดประกวดโครงการในครั้งนี้ ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวและสร้างความตระหนักร่วมกันในการผลิตปาล์มน้ำมันคุณภาพ สำหรับการ



ดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามโครงการ ขณะนี้เสร็จสิ้นตามเป้าหมายแล้ว โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งจากโรงงาน เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคัดและซื้อขายปาล์มน้ำมันที่เน้นคุณภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นับเป็นแหล่งปลูกปาล์มน้ำมันที่สำคัญของประเทศ โดยมีเนื้อที่ให้ผลและผลผลิตมากที่สุดในประเทศ ซึ่งปี 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.ค. 62) จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่ให้ผล 1,219 ไร่ ผลผลิตประมาณ 4 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 24 ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ โดยจังหวัดมีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาปาล์มน้ำมันไปสู่ Oil Palm City ซึ่ง สศท. 8 ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วย ดังนั้น หากมีการพัฒนายกระดับคุณภาพปาล์มน้ำมัน และสามารถสกัดน้ำมันได้อัตราเพิ่มขึ้น 1% จะทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการขายปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น 0.15-0.20 บาท/กก. ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีรายได้เพิ่มขึ้นในภาพรวมอย่างน้อยประมาณ 809 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ต้องให้ความสำคัญในการตัดปาล์มน้ำมันที่สูง สด และมีคุณภาพ ควรดูไปกับการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตการผลิตในสวนปาล์มน้ำมัน ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมให้บริการและให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน

'อีทีชู้' ขอโทษ 'ท็อป' ปมปูด600ล.

เมื่อวันที 5 กันยายน ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีการซื้อขายตำแหน่งข้าราชการระดับสูงในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จำนวน 600 ล้านบาท ที่นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายสัตวแพทย์ (นสพ.) อีทีชู้ เกียรติลดาธรรม อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.(พปชร.) เตรียมยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ว่าได้สั่งการไปแล้ว เพราะมีคลิปออกมาเผยแพร่ด้วย ซึ่งตนได้ส่งคลิปดังกล่าวไปให้นายวรารุณ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ ทส.แล้ว ซึ่งนายวรารุณได้ยืนยันว่าไม่มีเรื่องดังกล่าว จึงได้สั่งการไปว่าหากมีคนทำความผิดก็ต้องหาตัวผู้กระทำความผิด แต่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องหาตัวผู้ที่เคยแพร่คลิปดังกล่าว

ที่รัฐสภา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อม นสพ.อีทีชู้ แถลงถึงกรณี นสพ.อีทีชู้ยื่นหนังสือร้องเรียนนายอัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยกล่าวหาว่ามีการซื้อขายตำแหน่งอธิบดี

กรมอุทยานเป็นเงิน 600 ล้านบาท โดยจ่ายไปแล้วครึ่งหนึ่ง 300 ล้านบาท ให้กับนายวรารุณ โดย นสพ.อีทีชู้กล่าวว่า ได้ไปตรวจสอบคลิปซื้อขายตำแหน่งแล้วพบว่า เป็นคลิปของการขึ้นเงินเดือนให้ภรรยาตัวเองของอธิบดี ทั้งนี้ คิดว่าเป็นการร้องเรียนของข้าราชการระดับอธิบดีกรมแล้วปล่อยข่าวกันออกมา หากพาดพิงไปถึงท่านใดต้องขออภัย เพราะได้มาอย่างเร่งด่วน

จากนั้น ร.อ.ธรรมนัสได้พา นสพ.อีทีชู้เข้าพบกับนายวรารุณ โดย นสพ.อีทีชู้กล่าวกับนายวรารุณว่า "ผมได้ข้อมูลที่ตลาดเคลื่อนและได้รับการตรวจสอบ เพราะปรากฏว่าไม่ใช่คลิปการซื้อขายตำแหน่งและไม่เกี่ยวกับรัฐมนตรี ถ้าได้กล่าวผิดพลาดประการใดด้วยจุดประสงค์เพื่อความถูกต้อง ขอขอรรมในสังคม ขอโทษท่านรัฐมนตรี" จากนั้น นสพ.อีทีชู้ได้ยกมือไหว้ขอโทษนายวรารุณ และจับมือกัน

นายวรารุณกล่าวว่า เป็นที่ชัดเจนแก่สังคมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการทำหน้าที่ รัฐมนตรีช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ส่วนเรื่องการฟ้องร้องดำเนินคดีนั้น ถ้า นสพ.อีทีชู้ยอมรับผิด ก็เป็นลูกผู้ชายพอ ผิดก็คือผิด จบก็คือจบ ก่อนที่ในช่วงท้ายนายวรารุณได้ตั้งในเชิงหยอกกล่าวว่า "พี่หมจะพูดอะไรก็คิดดีๆ ก่อนนะ"



เกษตรเสริมเชื่อมโยงตลาดส่งออกสินค้าเกษตรไปสหรัฐฯ

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมกับฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ส่งออกไทยไปสหรัฐฯ ต้องเข้าใจอะไรบ้าง (มุมมองเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ)” ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมตัวเป็นผู้ส่งออกกฎระเบียบการนำเข้าสินค้าและตรวจปล่อยสินค้าเกษตรและอาหารของสหรัฐฯ รวมทั้งขั้นตอนดำเนินการของการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังสหรัฐฯ โดยเฉพาะสินค้าที่ส่งผ่านท่าเรือลอสแอนเจลิส ซึ่งเป็นท่าเรือสำคัญในการส่งออกสินค้าของไทยไปสหรัฐฯ ให้

แก่หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการรายย่อยตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิต Startup SMEs ไปจนถึงผู้ประกอบการรายใหญ่และสมาคมภาคอุตสาหกรรมจำนวน 400 คน

“ที่ผ่านมากกระทรวงเกษตรฯ ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันถือเป็นประเทศคู่ค้าสินค้าเกษตรและอาหารอันดับ 3 ของไทย โดยในปี 61 การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยไปสหรัฐฯ สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นมูลค่าถึง 1.3 แสนล้านบาทโดยสินค้าเกษตรไทยที่ส่งออกไปสหรัฐฯ สูงสุดได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เป็นต้น”

“ORTORKOR SMART EXPO 2019” ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ (อ.ต.ก. Fair) มหกรรมสินค้าเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี รวมสุดยอดสินค้าเกษตรคุณภาพระดับประเทศ

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)

โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานที่ สุดแห่งมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี “ORTORKOR SMART EXPO 2019” ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ (อ.ต.ก. Fair) สร้างไอคอนตลาดสดต้นแบบ ที่รวบรวมสุดยอดสินค้าเกษตรคุณภาพระดับประเทศ การันตีคุณภาพด้วยมาตรฐาน อ.ต.ก. พร้อมเผยแพร่โมเดลสินค้านวัตกรรมเกษตร และตลาด อ.ต.ก. ในยุคดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีสุดยุค ไทยแลนด์ 4.0 ตื่นตาตื่นใจกับผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร กว่า 212 บูธ

พร้อมพบกับ ‘Ortorkor Smart Pavilion’ พื้นที่แสดงศักยภาพ ผลงานนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสินค้าเกษตร สินค้า ภายใต้แบรนด์ Best of Ortorkor ค้นหาผู้ค้า-สร้างโอกาสเติบโตสู่ภาคธุรกิจ ในการเจรจาธุรกิจและเปิดโอกาสเพิ่มพูนความรู้ สร้าง

แรงบันดาลใจ ขยายขีดความสามารถให้กับเกษตรกรไทย บนเวทีบรมลัมมนา, เสวนา, เวิร์คช็อป และ สนุกสนานกับการแสดงและกิจกรรมมากมายตลอด 4 วันเต็มระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 เวลา 11.00-21.00 น. ณ อิมแพค ฮอลล์ 7 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีเผยว่า ปัจจุบันตลาดการซื้อขายออนไลน์มีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสินค้าอาหาร และผลิตผลทางการเกษตร ที่นับว่ามีศักยภาพสูงมากในการซื้อขายทาง E-Commerce และมีแนวโน้มว่าจะเติบโตต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งพัฒนาเกษตรกรให้สอดคล้องกับความเติบโตของตลาด ด้วยการนำแนวคิด “เกษตรอัจฉริยะ” หรือ “SMART AGRICULTURE” มาเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับสังคมเกษตรกรรมดั้งเดิม ไปสู่สังคมเกษตรกรรมสมัยใหม่หรือเกษตรกรรม 4.0

การทำเกษตรอัจฉริยะเป็นการทำเกษตรที่มีการวิเคราะห์สภาพพื้นที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรอัจฉริยะบนพื้นฐานงานวิจัยในการควบคุมกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอน ควบคู่



ไปกับการพัฒนาเกษตรกรและบุคลากรรุ่นใหม่ให้เป็น Smart Farmer ที่มีความรู้ ความสามารถในการนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปใช้ เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันให้กับสังคมเกษตรกรรมของไทยในระยะต่อไป โดยนอกจากการพัฒนาที่ยกระดับสินค้าเกษตร และทักษะของเกษตรกร ในการทำการเกษตรอัจฉริยะซึ่งนับเป็นการพัฒนาในส่วนของต้นน้ำและกลางน้ำแล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร และตลาดเกษตรกร เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสเข้าถึงสินค้าเกษตรคุณภาพโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และเพิ่มโอกาสทางการตลาดที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลให้กับเกษตรกรไทย ด้วยการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรสู่การซื้อขายระบบออนไลน์ ซึ่งนับเป็นการพัฒนาในส่วนที่เป็นปลายน้ำอีกด้วย

การจัดงาน ORTORKOR SMART EXPO 2019 จึงถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกร และคนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดสินค้าเกษตรในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดการปรับตัวร่วมไปกับทิศทางการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรไทย เพื่อให้สามารถแข่งขันในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

นายภมลวิทย์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการ

ตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เผยว่า “ORTORKOR SMART EXPO 2019 ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ (อ.ต.ก. Fair)” เป็นมหกรรมสินค้าเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี จัดโดย องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เพื่อตั้งเป้าหมายให้เป็นตลาดสดต้นแบบ ที่ยึดแนวคิดของตลาดสดผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ภายในงานพบกับพื้นที่จัดแสดงสุดยอดสินค้านวัตกรรมเกษตรคุณภาพ มาตรฐาน อ.ต.ก. เทคโนโลยีศักยภาพ และบริการของตลาด อ.ต.ก. ใน

ยุค 4.0 ในORTORKOR SMART PAVILION ไฮไลท์หนึ่งของงานที่แบ่งออกเป็น 3 โซนหลัก ได้แก่ โซน Introduction จัดแสดงภาพรวมของตลาด อ.ต.ก.พร้อมฉายภาพยนตร์ เพื่อสื่อสารภาพแนวทางการพัฒนา

สินค้าเกษตรในยุค 4.0, โซน Ortorkor 4.0 จัดแสดงผลภัณฑ์ทางการเกษตรรูปแบบ Display Mini Ortorkor รวมถึงสินค้าเกรดคุณภาพ การันตีมาตรฐานระดับ Best Of Ortorkor พร้อมแสดงจุดจำลองการใช้งานแอปพลิเคชัน ‘ปลูกเองขายเอง’ ที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงเกษตรกรผู้ผลิตได้โดยตรง ของผลิตผลทางการเกษตรได้จากต้น และโซน Business Matching ที่เปิดพื้นที่พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ พัฒนาสู่ความร่วมมือทางธุรกิจอย่างมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

ภายในงาน ORTORKOR SMART EXPO 2019 มีการจัดแสดงสุดยอดสินค้าการเกษตรคุณภาพระดับประเทศ เพื่อเป็นศูนย์รวมสินค้าตลาดสดต้นแบบทางเลือกใหม่ของผู้บริโภค เป็น 6 โซน รวม 212 บูธ แบ่งเป็น โซน Siam Orchids Centre ศูนย์รวมพันธุ์กล้วยไม้งามหลากหลายสีพันธุ์จากทั่วประเทศ, โซนสินค้าที่ดัดกรรม ศูนย์รวมสินค้าศิลปะที่ดัดกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั่วประเทศไทย อาทิ ผ้าไทย งานปัก เครื่องสาน, โซนผักและผลไม้ ขยายสินค้าผักและผลไม้สดใหม่ มีคุณภาพจากเกษตรกรทั่วประเทศ, โซนสินค้าแปรรูป ผลิตภัณ์ที่แปรรูปจากผลิตผลทางการเกษตรที่นำสนใจมากมายให้เลือกสรร, โซนสินค้าออร์แกนิก ขยายผลิตภัณ์ที่และสินค้าปลอด

สารพิษ ได้รับการรับรองมาตรฐานปลอดภัยทั้งกับผู้บริโภคและธรรมชาติ 100% และ โซน Food Village อาหารปรุงสำเร็จขึ้นชื่อ รสชาติอร่อยจากทุกภาคทั่วไทย นอกจากนี้ อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงาน ORTORKOR SMART EXPO 2019 คือการรวบรวมสุดยอดองค์ความรู้ ขยายขีดความสามารถเกษตรกร ภายใต้แนวคิด "ติดปีกเกษตรกรไทย ก้าวไกล ในยุค 4.0" บนเวทีอบรมสัมมนา เสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ และตัวอย่างความสำเร็จเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกร โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ อาทิ ด้านการเกษตร, การประกอบธุรกิจ, การตลาด, การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี จากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมาเป็นผู้บรรยายภายในงาน และพบกับกิจกรรมเวิร์คช็อปสาธิตฝึกอาชีพ พร้อมสนุกสนานไปกับการแสดงและกิจกรรมมากมายตลอด 4 วันเต็ม

"การพัฒนาเพื่อเข้าสู่ยุค 4.0 ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะสร้างตลาดสดต้นแบบทางเลือกใหม่แก่ผู้ซื้อเท่านั้น แต่ตัวผู้ขายอย่างเกษตรกรก็ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีไม่แพ้กัน ทั้งการสร้างสรรคโอกาสเพื่อการเรียนรู้ด้านการตลาด, การเพิ่มพูนทักษะการพัฒนาารูปแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์ การสร้างแรงบันดาลใจ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ และการบริหารจัดการสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคที่สำคัญมหกรรมสินค้าเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีในครั้งนี้ จะเป็นเหมือนโอกาสในการขยายตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพให้กับเกษตรกร ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ แก่อุตสาหกรรมเกษตร และยังช่วยเผยแพร่สินค้าเกษตรไทยให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนสร้างชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียน พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติต่อไป" นายกมลวิศว์ กล่าวทั้งท้ายร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับที่สุดแห่งมหกรรมสินค้าเกษตรแห่งปี ในงาน "ORTORKOR SMART EXPO 2019" ในวันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ณ อิมแพค ฮอลล์ 7 เวลา 11.00-21.00 น. ศูนย์นิทรรศการและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2640-8013



แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: ศุกร์ 6 กันยายน 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14011

Col.Inch: 14.08 Ad Value: 17,600

ภาพขาว: เกษตรอัจฉริยะ

หน้า: 8(ซ้าย)

PRValue (x3): 52,800

คลิป: ชาว-ดำ



เกษตรอัจฉริยะ : นางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ กระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานเปิดการสาธิตการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/ASEAN+

วันที่: ศุกร์ 6 กันยายน 2562

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11306

หน้า: 12(กลาง)

Col.Inch: 8.33

Ad Value: 19,992

PRValue (x3): 59,976

คลิป: สี่สี่

คอลัมน์: อาเซียนเวย์: อินโดฯลดปริมาณไฟฟยุงราคาเนื้อไก่



อินโดฯลดปริมาณไฟฟยุงราคาเนื้อไก่

จาการ์ตา - เว็บไซต์บลูมเบิร์ก รายงานเมื่อไม่นานนี้ว่า รัฐบาลอินโดนีเซียแนะผู้เลี้ยงไก่ให้กำจัดหรือแจกจ่ายไข่ไก่อายุ 19 วันอย่างน้อย 10 ล้านฟอง เพื่อลดปริมาณไก่เกิดใหม่ หวังฟยุงราคาเนื้อไก่ที่ขณะนี้ต่ำที่สุดในรอบ 3 ปี

ศูนย์ข้อมูลราคาอาหารยุทธศาสตร์ของธนาคารกลางอินโดนีเซียเผยว่า ราคาเนื้อไก่ขายปลีกขณะนี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 30,050 รูเปียะห์ ลดลงถึง 1 ใน 4 และต่ำที่สุดนับตั้งแต่ทางศูนย์เริ่มเก็บข้อมูลในเดือน ก.ค. 2559

กระทรวงเกษตรอินโดนีเซียเผยว่าบริษัทเลี้ยงไก่อย่างน้อย 45 แห่งตกลงเข้าร่วมโครงการรัฐบาลจนถึงวันที่ 20 ก.ย. และจะมีผลต่อปริมาณไก่ในตลาดเดือน ต.ค. ช่วยให้ผู้เลี้ยงเลี่ยงการขาดทุนได้

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 6 กันยายน 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6421

หน้า: 1 (ล่าง), 6, 15

Col.Inch: 223.16 Ad Value: 392,761.60

PRValue (x3): 1,178,284.80 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เหนือฝนซา-ผันน้ำยมเข้าทุ่งสู่แล้ง 'บางระกำโมเดล'



■ นาที่ชีวิต ■ ทีมแพทย์โรงพยาบาลสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เร่งช่วยเหลือหญิงชาวกะเหรี่ยงท้องแก่ ป่วยหนัก หลังกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ใช้เฮลิคอปเตอร์บินรับจากหมู่บ้านกลางป่าลึก เนื่องจากฝนถล่มหนัก รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้ เมื่อวันที่ 5 ก.ย.

เหนือฝนซา-ผันน้ำยมเข้าทุ่งสู่แล้ง 'บางระกำโมเดล'

อีสานอ่วมคราตกยันเข้า เร่งระบายน้ำชี-มูลลงโขง ใต้ระทมควันอินโดคาคลัง

กรมชลฯ ผู้ลัดต้นน้ำเหนือเข้าทุ่งบางระกำ ยันพร่องน้ำเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันได ไม่ท่วมใหญ่ ด้านพิษณุโลกอ่วมน้ำยมทะลัก บ้านจมกว่าร้อยหลัง ที่อุบลฯ ท่วม 22 อำเภอ ตั้งเครื่องสูบน้ำผลักดันน้ำโขง หาดใหญ่ระทม เจอควันไฟฟ้าอินโดฯ ปากคลุ้ม **อ่านต่อหน้า 6**



สำนักงานชลประทานที่ 12 ระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา 770 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หลังปริมาณน้ำเหนือเริ่มทรงตัวเนื่องจากฝนหยุดตก คาดไม่กระทบจังหวัดท้ายเขื่อน เมื่อวันที่ 5 ก.ย.

บางระกำโมเดล

สถานการณ์มรสุมน้ำจากภาคเหนือไหลลงมาเอ่อท่วมที่ จ.สุโขทัย ขณะที่กรมชลประทานแจ้งเตือนการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มเติมโดยให้ 7 จังหวัดภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพฯและปริมณฑลเฝ้าระวังน้ำที่ไหลบ่าลงมานั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 กันยายน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงสถานการณ์น้ำเหนือที่มีปริมาณมากไหลลงมา ทำให้ต้องเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ซึ่งทำให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ จ.ชัยนาทลงมาถึง จ.พระนครศรีอยุธยา มีระดับสูงขึ้น รวมทั้งอาจท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำจึงสั่งการให้กรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนลาง

หมัก่อนที่จะปรับเพิ่มการระบายแต่ละครั้ง อีกทั้งให้ติดตามสถานการณ์น้ำพื้นที่ที่ระดับน้ำสูงขึ้น แล้วบรรเทาผลกระทบและช่วยเหลือด้านต่างๆ ที่สำคัญคือป้องกันพื้นที่เกษตรในคันกั้นน้ำไม่ให้เสียหายเพื่อให้เกษตรกรได้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ นอกจากนี้ได้ย้ำให้ทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าไปช่วยเหลือประชาชนและแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรทั้งด้าน

รหัสข่าว: C-190906014009 (6 ก.ย. 62/05:28)

หน้า: 1/4

ที่ช ปรศสัตว์ และประมง โดยต้องเข้าไปดูแลตั้งแต่ขณะเกิดภัยและเร่งสำรวจความเสียหายทันทีที่น้ำลด แล้วรายงานเข้ามายังศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อกำหนดมาตรการเยียวยาต่อไป

ด้านนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า น้ำเหนือปริมาณสูงสุดจะมาถึง จ.นครสวรรค์ ในวันที่ 7 กันยายน จึงไหลมายังเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งได้บริหารจัดการโดยแบ่งน้ำจากแม่น้ำท่าจีนบางส่วนเข้าไปเก็บกักในบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ และที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยาได้ทาดให้ระดับน้ำสูงขึ้นเพื่อให้ น้ำไหลเข้าไปในแม่น้ำและคลองชลประทานทั้ง 2 ผังตามศักยภาพที่จะรับได้เพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่เกษตรริมลำน้ำ จากนั้นจึงระบายออกท้ายเขื่อนเจ้าพระยา โดยวันนี้ (5 ก.ย.) ระบายในอัตรา 750 ลบ.ม.ต่อวินาที ซึ่งยังไม่เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายลุ่มเจ้าพระยาในคันกั้นน้ำ

ทั้งนี้สาเหตุที่เร่งระบายน้ำเนื่องจากเป็นช่วงน้ำทะเลไม่หนุนทำให้ระบายออกอ่าวไทยได้เร็ว และการเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาขึ้น กว่าที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ลุ่มต่ำที่ไหลผ่าน จ.อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา จะเปลี่ยนแปลงจะใช้เวลา 1-2 วัน เพราะน้ำต้องใช้เวลาเดินทางจาก จ.ชัยนาท มา ขอให้ประชาชนอย่าตระหนกตกใจเนื่องจากน้ำไม่ได้เอ่อล้นตลิ่งอย่างรวดเร็ววันที่เพิ่มการระบายน้ำ

นายทองเปลวกล่าวด้วยว่า น้ำเหนือที่ไหลผ่านนครสวรรค์เพิ่มขึ้นเนื่องจากน้ำเหนือจากแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำยมมีมาก โดยแม่น้ำท่าจีนได้ใช้บึงบอระเพ็ดหน่วงน้ำ ส่วนแม่น้ำยมใช้ทุ่งทะเลหลวงและบางระกำโมเดลแบ่งน้ำออกไปแล้ว ซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำได้ สำหรับลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างมีพื้นที่ลุ่มต่ำ 12 ทุ่งลุ่มเจ้าพระยาซึ่งปลูกข้าวได้จัดสรรน้ำให้ปลูกข้าวก่อน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ขณะนี้ชาวไร่เริ่มเก็บเกี่ยวแล้ว หากมีน้ำเหนือมาเพิ่มอีกระลอกสามารถผันน้ำเข้าไปเก็บกักได้ โดยพื้นที่ลุ่มต่ำ 12 ทุ่งมีพื้นที่รวม 1.15 ล้านไร่รับน้ำได้ 1,500 ล้านลบ.ม. จึงไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดอุทกภัยใหญ่และจะดูแลให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทั้งหมด

● ชลประทานชยันตายน้ออายุ

ที่ จ.ชัยนาท นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 เปิดเผย

สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาว่าตอนนี้พื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาโดยเฉพาะเขื่อนเจ้าพระยา สำนักงานชลประทานที่ 12 รับผิดชอบอยู่ ตอนนีได้รับมวลน้ำมาจากแม่น้ำป่าสัก ยม น่าน แต่อิทธิพลที่รับน้ำมากที่สุดในตอนนั้นก็คือแม่น้ำยมกับแม่น้ำท่าจีน ส่วนแม่น้ำป่าสักที่สถานีวัดน้ำ P17 อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ สถานการณ์น้ำคงอยู่ที่ 238 ลบ.ม.ต่อวินาที ในส่วนของแม่น้ำท่าจีนก่อนที่จะมาบรรจบที่ตัวเมืองนครสวรรค์ ที่สถานีวัดน้ำ อ.ชุมแสง มีปริมาณน้ำไหลผ่านจุดวัดอยู่ที่ 1,035 ลบ.ม.ต่อวินาที ซึ่งมวลน้ำดังกล่าวจะไหลมาบรรจบกันที่สถานีวัดน้ำ C2. อ.เมืองนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณ 1,300 ลบ.ม.ต่อวินาที โดยสถานการณ์น้ำดังกล่าวทำให้เขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่ 750 ลบ.ม.ต่อวินาที

ทั้งนี้ก็หมายความว่าลุ่มเจ้าพระยามีน้ำอยู่ที่ 1,300 ลบ.ม. ลบกับ 750 ลบ.ม. ก็เท่ากับว่าเป็นการระบายเข้าคลองชลประทานฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของตัวลำน้ำเจ้าพระยาอยู่ที่ 550 ลบ.ม.ต่อวินาที โดยการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในขณะนี้จะเป็นการระบายน้ำแบบขยับบันไดจะค่อยๆ ปรับการระบายน้ำขึ้นไป

“แถวพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา จ.อ่างทอง ซึ่งที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุการณ์ว่าเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่ 1,000 กว่าๆ ทำให้พื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบและหากเขื่อนเจ้าพระยาจะระบายน้ำเพิ่มขึ้นก็จะแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบและป้องกันสถานการณ์แล้ววันนี้ก็ยังไม่ปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น” นายสุรชาติกล่าว และว่า ได้มีการแจ้งเตือนเป็นหนังสือแล้ว 2 ฉบับเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารริมน้ำ แพ กระชังปลา รับมือกับสถานการณ์น้ำที่เพิ่มขึ้น และอีกประการวิธีที่ชที่ไหลมากับน้ำตอนนีได้รับตามกำลังบูรณาการนำเครื่องจักรกลต่างๆ มาดำเนินการจัดเก็บวิธีชซึ่งที่เกิดขวางทางน้ำคาดว่าไม่เกิน 2 วันก็จะหมดไป

ส่วนแนวโน้มน้ำในช่วงต่อไปเขื่อนเจ้าพระยาจะต้องเพิ่มการระบายน้ำหรือไม่ ต้องมองในภาพรวมส่วนใหญ่ น้ำจากแม่น้ำยมและแม่น้ำท่าจีน น้ำยมต้นทางจะอยู่แถวๆ ลำปาง น้ำยมบริเวณดังกล่าวค่อยๆ ลดระดับลงไปแล้วเนื่องจากในพื้นที่ไม่มีฝนแล้ว ส่วนที่แม่น้ำท่าจีน เขื่อนสิริกิติ์ ได้ปิดการระบายน้ำลงก็จะช่วยไม่ให้มาจากตัวเขื่อนใหญ่มาสมทบตัวน้ำท่าที่ไหลในแม่น้ำหากไม่มีพายุเข้ามาที่คาดว่าเหตุการณ์ทุกอย่างจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในเร็ววันนี้

● พิษณุโลกอ่วมรับน้ำสุโขทัย

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วม จ.พิษณุโลก พบว่ายังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ ต.วัดตายน ต.เนินกุ่ม อ.บางระกำ ขณะพื้นที่ลุ่มน้ำยมได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำผ่าน จ.สุโขทัย ลงมา โดยเข้าวันนี้ (5ก.ย.) ที่คลองเมฆหรือแม่น้ำยมสายเก่า บ้านท่าช้าง หมู่ 12 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ระดับน้ำในแม่น้ำยมสายเก่าได้ขึ้นสูงเร็วมากเกือบล้นตลิ่ง สร้างผลกระทบต่อชาวบ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งโดยประชาชนได้เก็บสิ่งของเครื่องใช้ที่น้ำท่วมขึ้นไปอยู่บนถนน ขณะเดียวกันท่าระบายน้ำได้เปิดให้น้ำจากแม่น้ำยมสายเก่าไหลลงทุ่งนาที่เก็บเกี่ยวหมดแล้วตามโครงการบางระกำโมเดล 62 ส่วนพื้นที่บางส่วนของชาวนาเสี่ยงทำข้าวนาปรังรอบ 2 กำลังได้รับผลกระทบน้ำท่วมนาข้าว

ด้านนายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก ออกประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำยมทั้งสายหลักและสายเก่าในเขต อ.พรหมพิราม อ.เมืองพิษณุโลก และ อ.บางระกำ เก็บข้าวของเครื่องใช้ที่พื้นที่สูง โดยนายชำนาญ กล่าวว่า ขณะนี้มวลน้ำจาก จ.สุโขทัย ได้ไหลเข้าทุ่งบางระกำแล้วโดยมวลน้ำที่จะไหลจากสุโขทัยรอบนี้ประมาณ 200 ล้านลูกบาศก์เมตร และคาดว่าจะวิกฤติใน 1-2 วันนี้ ซึ่งพื้นที่ลุ่มต่ำในโครงการบางระกำโมเดลสามารถรองรับน้ำได้อีกถึง 550 ล้านลบ.ม. เบื้องต้นทางชลประทานก็เสริมคันดินตลิ่งแม่น้ำยมสายเก่าไม่ท่วมบ้านเรือนพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดลุ่มต่ำและจะจูนน้ำที่มาครั้งนี้ให้เข้าทุ่งบางระกำให้มากที่สุด

นายสมควร รุ่งเรือง กำนันตำบลท่าช้าง อ.พรหมพิราม กล่าวว่า มวลน้ำที่ไหลจากสุโขทัยได้ท่วมบ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำยมสายเก่า มีประชาชนได้รับผลกระทบแล้วกว่า 100 หลังคาเรือน ซึ่งในช่วงนี้ผู้นำชุมชนก็จะช่วยกันดูพื้นที่ต่างๆ รอบตำบลที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งหากน้ำมาก็จะเปิดให้เข้าทุ่งบางระกำ เพราะขณะนี้พื้นที่นาข้าวได้เก็บเกี่ยวผลผลิตหมดแล้วแต่ก็อยากให้อาหารรัฐช่วยเหลือเสริมคันดินและถนนที่อยู่บริเวณรอบแม่น้ำยมเพิ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้สะดวก

● พิจิตรยังท่วมขังปิด3โรงเรียน

ส่วนสถานการณ์ในภาคเหนือ ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.พิจิตร ว่าน้ำป่าจากเทือกเขา

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 6 กันยายน 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6421

หน้า: 1 (ล่าง), 6, 15

Col.Inch: 223.16

Ad Value: 392,761.60

PRValue (x3): 1,178,284.80

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เหนือฝนชา-ผันน้ำยมเข้าทุ่งส่วแล้ง 'บางระกำโมเดล'

เพชรบูรณ์และจากเทือกเขาวังทองยังไหลลง
เข้าท่วมในพื้นที่ อ.วังทรายพูน และอ.เมือง
พิจิตร ทำให้มวลน้ำที่ไหลมาตามลำคลอง
สาขาจนล้นไหลเข้าท่วมโรงเรียนบ้านสายคำโห้
อ.เมืองพิจิตร ระดับน้ำสูง 50 ซม. จนต้องปิด
การเรียนการสอนจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่
ปกติ นอกจากนี้มีการปิดโรงเรียนอีก 2 แห่ง
คือ โรงเรียนอนุบาลสาธิตเหล็ก ที่ถูกน้ำท่วมข้าง
โรงเรียนบ้านถ้ำคะนอง ที่ถนนทางเข้าโรงเรียน
ขาดชำรุด นอกจากนี้พบว่ามวลน้ำที่มาตาม
ลำคลองสาขายังไหลกัดเซาะคันคลองขาดเป็น
ช่องกว้าง 3 เมตร ทำให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่
เพาะปลูกข้าวหอมมะลิของเกษตรกรในพื้นที่
ต.สายคำโห้ จำนวนหลายพันไร่

ขณะที่นายชาติชาย เข็มศรีพงษ์ นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร (อบจ.พิจิตร)
ได้นำศิลปินลิเกจิตอาสาซึ่งเป็นศิลปินลิเกมือ
อาชีพชื่อดังชั้นแนวหน้าของจังหวัดพิจิตร
เช่น พระเอกสวย หลานชายแสวง ดาวดลก
ป ปากควาย ดาวดลก ชินจัง ซึ่งถือว่าเป็นลิเก
ที่มีฝีมือเป็นอันดับต้นๆ ของจังหวัดและมีค่าตัว
ในการแสดงแต่ละคืนสูงมาก และยังนำศิลปิน
ลิเกจากคณะต่างๆ ที่มีจิตอาสาอีกเกือบ 10
คณะส่งตัวแทนไปแสดงรวมกัน โดยมีการขน
อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกาย เครื่องเสียง
วงปี่พาทย์ ไปแสดงกันสดๆ ให้ผู้ต้องขังกว่า
1,800 คน ที่ถูกจองจำอยู่ในเรือนจำได้ชม

นายชาติชาย เปิดเผยว่า รับแจ้งจากเรือน
จำพิจิตรว่าผู้ต้องโทษเกิดความเครียดหลังจาก
ทราบข่าวว่าครอบครัวประสบปัญหาอุทกภัยน้ำ
ท่วมมาข้าว บ่อปลา จนเกิดความเสียหาย และ
ผู้ต้องขังก็ไม่สามารถออกไปช่วยเหลือครอบครัว
ได้ จึงได้นำศิลปินลิเกซึ่งมีจิตอาสาไปแสดงให้
ชมถึงเรือนจำเพื่อช่วยให้นักโทษรู้สึกผ่อนคลาย
และยังมีผู้คนภายนอกห่วงใยแม้จะอยู่ในเรือน
จำก็ตาม โดยเนื้อเรื่องที่แสดงจะเป็นเนื้อเรื่องที่
มีคติเตือนใจให้ผู้หลงผิดกลับตัวเป็นคนดีและ
มุกตลกที่เรียกเสียงหัวเราะจากผู้ต้องขัง

● ตั้งเครื่องสูบน้ำผลักดันน้ำโขง

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมภาคอีสาน นาย
สุญต์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วม
ในเขตชุมชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ชุมชน
ท่าบุงมิ่ง ชุมชนเกสต์แคว้ ชุมชนตั้งงาม และ
ชุมชนที่อพยพในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ได้แก่ ชุมชนห้วยม่วง ชุมชนวังแดง รวมทั้ง
ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอ

เมืองวารินชำราบ รวมทั้งผู้ปวดคิดเตียงเพื่อ
ความปลอดภัย พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดูแลอย่างใกล้ชิด

นายสุญต์ กล่าวว่า ได้ติดตั้งเครื่องผลักดัน
น้ำเตรียมรับมวลน้ำขนาดใหญ่จากแม่น้ำ
มูล แม่น้ำชี และลำน้ำสาขาที่จะไหลมารวม
ที่อุบลราชธานี ไหลลงสู่น้ำโขง โดยได้เร่ง
ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำขนาดใหญ่จำนวน 30
เครื่อง บริเวณแก่งสะพาน อ.พิบูลมังสาหาร ซึ่ง
จะช่วยเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำมูลลงสู่น้ำโขง
เป็นการเร่งผลักดันน้ำไม่ให้ล้นตลิ่งและไหล
เข้าท่วมเขตเศรษฐกิจใน อ.เมืองอุบลราชธานี
และอ.วารินชำราบ สำหรับอุบลราชธานีมี
ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 22 อำเภอ 102 ตำบล
638 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 12,516
ครัวเรือน บ้านเรือนเสียหาย 562 ครัวเรือน
มีผู้เสียชีวิต 1 ราย พื้นที่การเกษตร 189,000
ไร่ ฝาย 3 แห่ง ถนนสะพานชำรุดจำนวนมาก

ด้านนายอุทิศสรค์ เทพพิทักษ์ นาย
อำเภอพิบูลมังสาหารกล่าวว่า มวลน้ำทาง
เหนือกำลังไหลมารวมตัวกันที่อ.พิบูลมังสาหาร
เบื้องต้นทางอำเภอได้ประสานงานกับ
กรมชลประทานอุบลราชธานีเพื่อร้องขอติด
ตั้งเครื่องผลักดันน้ำจำนวน 30 เครื่อง ตอน
นี้ติดตั้งไปได้แล้ว 12 เครื่องโดยระดับน้ำใน
แม่น้ำมูล อ.พิบูลมังสาหาร อยู่ในช่วงเฝ้าระวัง
มวลน้ำสูงชันจากเมื่อวานนี้ประมาณ 1 เมตร
คาดว่าจะสูงเพิ่มอีก 50 ซม. โดยได้แจ้งเตือน
ให้ราษฎรในการเคลื่อนย้ายสิ่งของ

ขณะที่นายสมร เจริญแสน ผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.อุบลราชธานี กล่าว
ว่า พายุในช่วงนี้จะเห็นว่าน้ำขึ้นมากกว่าทุกปี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยายามเน้นเรื่องความ
ปลอดภัย ได้เสนอต่อทางจังหวัดถ้าพื้นที่ไหนมี
น้ำท่วมจะตัดไฟพื้นที่ อาทิ ต.ท่าเมือง อ.ดอน
มดแดง ที่มีสถานการณ์วิกฤติหนักซึ่งจะทำให้
ไฟฟ้าดับหลายหมู่บ้านเฉพาะบ้านท่าเมืองได้
ตัดกระแสไฟฟ้าแล้วประมาณ 800 หลังคา
เรือนและไม่สามารถเอาเครื่องโมบายเข้าไป
ตั้งให้บริการได้เนื่องจากถูกตัดขาด

● “คาจิก” ทั้ภัยถล่มอุตรธานี

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุตรธานี ว่าเมื่อ
คืนที่ผ่านมา จากอิทธิพลของพายุ “คาจิก”
ทำให้ฝนตกลงมาในทุกพื้นที่ปริมาณฝนวัดได้
สูงสุดที่ อ.บ้านฝ้อ 112 มม. อ.กุดจับ 88 มม.
อ.บ้านดุง 57 มม. ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมถนน
ในเทศบาลนครอุตรธานีซึ่งรอการระบายสูง

ลำห้วยหมากแข้ง ขณะในเขตเทศบาลตำบล
บ้านฝ้อ พบน้ำในลำห้วยซัดคันตลิ่ง ท่วมผิว
ถนนล้นฝ้อ ถนนชนบทบางรู ในย่านธุรกิจ
การค้า ระดับน้ำสูง 20-30 ซม. และบริเวณ
หน้าโรงเรียนศีกษานตวิทยา ระดับน้ำสูง
ถึง 40-50 ซม. โดยน้ำได้เข้าท่วมบ้านเรือน
ประชาชนมากกว่า 20 หลังคาเรือน โรงเรียน
ประกาศหยุดเรียน 1 วัน หลังฝนหยุดตกระดับ
น้ำเริ่มลดลงช้าๆ จนถึงเที่ยงถนนเข้าสู่สภาวะ
ปกติ แต่ร้านค้า อาคารพาณิชย์ เกรงว่าน้ำท่วม
จะอีก ได้นำกระสอบทรายวางที่หน้าร้าน

อ่านต่อหน้า 15

ต่อจากหน้า 6

บางระกำโมเดล

ทั้งนี้น้ำได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรโดย
เฉพาะนาข้าวเป็นวงกว้าง

ส่วนเขตเทศบาลตำบลกุดจับ น้ำป่าได้
ไหลเข้าในย่านธุรกิจ ระดับน้ำสูงชันเรื่อยๆ
ในตอนเช้า และท่วมถนนหน้าที่ว่าการอำเภอ
กุดจับ และสี่แยกตลาดกุดจับ ระดับน้ำ 20-40
ซม. ต่อมาชุดเปิดทางน้ำเพิ่มใช้เวลาระบายน้ำ
กว่า 5 ชม. ผิวจราจรจากรถกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
โดยนาข้าวในพื้นที่เกษตรในทุ่งลุ่มโดนน้ำท่วม
เป็นบริเวณกว้างรอการระบายลงไปยังลำน้ำ
ห้วยหลวง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝนที่ตกลงมาในครั้งนี้
โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.กุดจับ มวลน้ำทั้งหมดจะ
ไหลมาสู่ลำน้ำห้วยหลวงที่จะไหลผ่าน อ.เมือง
อุตรธานีเพื่อลงสู่น้ำโขงที่ อ.โพธิ์ชัย
จ.หนองคาย ประกอบกับอ่างเก็บน้ำบ้านจัน
มีปริมาณน้ำไหลเข้าต่อเนื่องจนสูงกวาระดับ
เก็บกัก ล้นสปิลเวย์วันละ 8.2 แสน ลบ.ม. ลงเติม
ในลำห้วยหลวงทำให้
ระดับน้ำในลำห้วย
หลวงสูงขึ้นอีก 10
ซม. ซึ่งต้องเฝ้าระวัง
สถานการณ์

● สกนนครยังเร่ง

อุดคันดินกันน้ำ

ที่ จ.สกนนคร
บริเวณสะพานน้ำก่า
บ้านบึงศาลา อ.โพธิ์
นาแก้ว ชาวบ้านที่มี
บ้านเรือนและพื้นที่
การเกษตรด้านฝั่ง
ขวาของลำน้ำก่ายัง

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 6 กันยายน 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6421

หน้า: 1 (ล่าง), 6, 15

Col.Inch: 223.16 Ad Value: 392,761.60

PRValue (x3): 1,178,284.80

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เหนือฝนซา-ผืนน้ำยมเข้าทุ่งสู่แล้ง 'บางระกำโมเดล'

ไม่วางใจหลังคันดินกันลำนํ้าก่าฝั่งซ้ายถูกน้ำกัดเซาะจนขาดต้องเฝ้าดูสถานการณ์ระดับน้ำที่ระบายออกจากหนองหารลงสู่ลำนํ้าก่าหกระดับน้ำ

ยังสูงต่อเนื่องจะวางแผนเตรียมอพยพเพราะยังมีการเร่งระบายน้ำออกจากน้ำหนองหารที่ระบายผ่านประตูศรีสวัสดิ์ พบว่ายังมีปริมาณมากเพิ่มเป็นวันละกว่า 20 ล้านลบ.ม.เพื่อระบายลงแม่น้ำโขงที่ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ซึ่งปัจจุบันหนองหารมีระดับน้ำเก็บกักอยู่ที่ 315.828 ล้านลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 118.32 ของความจุอ่าง

ขณะที่สถานการณ์น้ำกัดเซาะคันดินกันลำนํ้าก่าฝั่งซ้ายที่ไหลผ่านบ้านปู่พิมพ์ม ต.บ้านโพธิ์ อ.โพธิ์นาแก้ว พบว่าระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากยังไม่สามารถปิดกั้นช่องที่น้ำไหลผ่านได้ ความยาว 20 เมตร ลึก 2 เมตร ทำให้น้ำไหลทะลักท่วมพื้นที่การเกษตรเป็นบริเวณกว้างและเอ่อท่วมถนนตัดขาดเส้นทางที่บ้านปู่พิมพ์ไปยัง ต.บ้านโพธิ์ มีระดับน้ำสูง 70 ซม. ไม่สามารถใช้รถสัญจรผ่านได้ ทำให้เหลือเส้นทางเข้าออกบ้านปู่พิมพ์ไปบ้านป่าผางเหลือเส้นทางเดียวแต่ระดับน้ำก็สูงประมาณ 20 ซม.และมีแนวโน้มสูงขึ้นถ้ายังมีน้ำหนุนต่อเนื่อง หมู่บ้านปู่พิมพ์อาจถูกตัดขาดกลายเป็นเกาะกลางน้ำทันที

นายวิทยา ทิพย์สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์ กล่าวว่า วางแผนการเพิ่มกระสอบทรายและเรือท้องแบนพร้อมระดมกำลังเข้ามาบรรจุกระสอบทรายให้เพิ่มขึ้นเพื่อซ่อมแซมคันดินที่ขาดให้เหลือช่องว่างน้อยที่สุดเพื่อลดปริมาณการไหลของน้ำแต่อุปสรรคคือการระบายน้ำในลำนํ้าก่าที่ต้องผ่านประตูถึง 5 แห่งจึงจะสามารถไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่ จ.นครพนมได้ จึงอยากให้ผู้เกี่ยวข้องวางแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกัน

● มหาสารคามระวังน้ำชีล้นตลิ่ง

เช่นเดียวกับ จ.มหาสารคาม ปริมาณน้ำจากอิทธิพลพายุคาจิกิได้ไหลลงแม่น้ำชีส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เฉลี่ยวันละ

50 ซม. เริ่มส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยริมแม่น้ำชี เช่น วัดป่าอาศิราวาสเกาะแก่ง ต.แก่ง อ.เมืองมหาสารคาม พระสงฆ์ ชาวบ้าน และทหารจากกองพลทหารราบที่ 6 ร้อยเอ็ด ต้องช่วยกันเร่งเก็บของขึ้นที่สูง

ร.ต.อ.ตฤพล พันธุ์สวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ในช่วงนี้มีพายุคาจิกิเข้ามาทำให้เมื่อคืนมีฝนตกตลอดทั้งคืนจึงให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำชี 4 อำเภอ คือ อ.เขียงยืน อ.โกสุมพิสัย อ.กันทรวิชัย และอ.เมืองมหาสารคาม เร่งเก็บสิ่งของขึ้นไว้ที่สูง ส่วนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเสียหาย 7 อำเภอ 41 ตำบล 313 หมู่บ้าน ผู้ประสบภัย 1,098 เต็ดร่อน 10,269 ครัวเรือน และที่อยู่อาศัยเสียหาย 133 หลัง น้ำท่วมขัง 263 แห่ง ถนน 114 สาย สะพาน 8 แห่ง ฝาย 11 แห่ง พื้นที่การเกษตร 164,709 ไร่ บ่อปลา 22 แห่ง คอกสัตว์โรงเรือน 21 แห่ง โรงเรียน 3 แห่ง

● สงขลาเจอควันไฟอินโดฯ คลุม

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.สงขลา ว่าสถานการณ์หมอกควันจากไฟไหม้ป่าที่เกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียว ประเทศอินโดนีเซีย เริ่มเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ จ.สงขลา และส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสภาพอากาศกลางทะเลที่มีกลุ่มควันหนาแน่นเรือประมงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเดินเรือ เนื่องจากทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลง เช่นเดียวกับสภาพอากาศในย่านเขตเมืองที่มีลักษณะอึมครึมตลอดทั้งวัน ไม่มีฝนตกและไม่มีแสงแดด จนทำให้ประชาชนทั่วไปสัมผัสได้ถึงความหนาแน่นของกลุ่มควันโดยเฉพาะผู้ที่มิโรคประจำตัวในกลุ่มทางเดินหายใจที่ได้รับผลกระทบโดยตรง

ล่าสุดวันนี้ (5 ก.ย.) กรมควบคุมมลพิษเปิดเผยข้อมูลการตรวจพบจุดความร้อนและกลุ่มควันบริเวณเกาะสุมาตราและบอร์เนียวเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างได้รับอิทธิพลจากลมทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดผ่านเกาะสุมาตราจึงส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองพีเอ็ม 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงเพิ่มขึ้นจนบางพื้นที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ